

WCG DIAMOND เปิดตัวผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์



WCG DIAMOND เปิดตัวผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ “มาตามซีโร่” & “มาตามจุกซี” คู่ซี้สายฮาร์อบมิดไนท์ หลังจากบริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องประดับเพชรแท้แบรนด์ WCG DIAMOND ได้เสนอแนวคิดและทัศนคติในการทำงานของอาชีพ “มาตาม” ผ่านสื่อมวลชนไปหลายท่านแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ แต่มีความเป็นอิสระในการแสดงออกและมีวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่าง ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และส่งผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันของตลาด

สำหรับมาตามท่านต่อไปที่บริษัทฯ ขอนำเสนอคือคิวของมาตามสายฮาที่มีทักษะในการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี “มาตามซีโร่” สิโรณี ชลวานิชย์ และ “มาตามจุกซี” มนพัทธ์ จโนภาส ซึ่งทั้งสองเป็นคู่หูคู่ฮาและมาตามสายมิดไนท์ ซึ่งก่อนที่จะมาดำเนินการไลฟ์สดประมูลเพชรให้กับ WCG DIAMOND ทั้งสองเคยทำงานเกี่ยวกับการขายสินค้ามาโดยตลอด แต่ด้วยอุปนิสัยที่สนุกสนานเฮฮาของทั้งคู่ และเป็นเพื่อนกันมานานมากจึงรู้จังหวะในการรับส่งมุกกันอย่างสนุกสนาน ทำให้เวลาทำงานทั้งคู่ด้วยกันมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อน ๆ และลูกค้ามาโดยตลอด จึงเป็นจุดเด่นที่ผู้บริหารของ WCG DIAMOND มองเห็นและได้ชักชวนทั้งคู่เข้ามาร่วมงานด้วย

เนื่องจากทางบริษัทมีนโยบายเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า และเพิ่มเวลาในการประมวลเพชรผ่านช่องทางออนไลน์ จากเดิมจากเวลา 12.00-18.00 น. ขยายเวลาออกไปถึง 24.00 น. โดยมอบหมายให้ทั้งคู่ทำหน้าที่ดังกล่าวในวัน อังคารและวันศุกร์

จึงทำให้ “มาตามซีโร” และ “มาตามจุกซี” ได้รับฉายาว่า “มาตามสายมิดไนท์” เนื่องจากลูกค้าให้การตอบรับในการ เพิ่มเวลาในไลฟ์สดประมวลเพชรเป็นอย่างดี เห็นได้จากจำนวนผู้ชมและผู้เข้าร่วมการประมวลเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดัง กล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการไลฟ์สดในช่วงเวลาดังกล่าว จะทำให้คนส่วนใหญ่ที่ว่างจากการ ทำงานและกำลังพักผ่อนหย่อนใจหรือต้องการหาความบันเทิง ให้ความสนใจเข้าร่วมประมวลซื้อเครื่องประดับเพชร

นอกจากนี้แล้วมาตามทั้งสองท่าน ยังทำหน้าที่ในการชี้ช่องทางการลงทุนกับธุรกิจเครื่องประดับเพชร เนื่องจากมี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายมายาวนาน จึงพบว่าสินค้าอื่น ๆ อาจจะมีช่วงเวลาทองหรือฤดูกาลในการขาย ที่แตกต่างกัน เช่น สินค้าประเภทรถยนต์จะได้รับความสนใจในช่วงสิ้นปี เพราะคนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรถยนต์ หรือ สินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศจะขายดีในฤดูร้อน เป็นต้น แต่สำหรับเครื่องประดับเพชรนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีฤดูกาล สามารถขายตอนไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความพอใจของลูกค้า ในขณะที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาท ต่อชีวิตประจำวันของลูกค้ามากขึ้น จะซื้อสินค้าตอนไหนก็สามารถซื้อได้เลย ที่สำคัญเครื่องประดับเพชรเป็นสินค้าที่มีมูลค่าจึงสามารถขายตัวเองได้ เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่กำลังสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจเครื่องประดับเพชรแต่ไม่ มั่นใจว่าจะสามารถขายได้หรือไม่จึงไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป เพราะทางบริษัทมีเงื่อนไขที่สนับสนุนให้ลูกค้ามั่นใจใน การลงทุน เพราะถ้าขายไม่ได้สามารถนำมาเปลี่ยนแบบหรือคืนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่ที่ผ่านมานักลงทุน หรือลูกค้าซื้อไปแล้วส่วนใหญ่นำไปขายต่อและได้กำไรดี และกลับมาซื้อซ้ำอีกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเดิม

เมื่อสามารถทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการลงทุน จึงทำให้มาตามทั้ง 2 ท่าน “มาตามซีโร” และ “มาตามจุกซี” มีความภาคภูมิใจในอาชีพและมีเป้าหมายที่จะทำหน้าที่ในการสร้างรอยยิ้มและความ ประทับใจให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพต่อไป

ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลการประมวลเพชรออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND หรือผู้ที่สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการชมสินค้า ศึกษาข้อมูล ด้านการลงทุน และต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือโทรศัพท์ 02-0684343 และ 095-0528855

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756